

Các thẩm phán bầu cử là nhân viên tạm thời được trả lương của các quan chức bầu cử địa phương được đào tạo để xử lý mọi khía cạnh của việc bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu. Làm thẩm phán bầu cử là cơ hội để tìm hiểu về bầu cử và là một dịch vụ tuyệt vời cho cộng đồng.

CÁCH NỘP ĐƠN

Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách liên hệ với văn phòng bầu cử quận hoặc thành phố địa phương của bạn. Hãy truy cập trang web [Trở Thành Thẩm Phán Bầu Cử](#) tại [mnvotes.gov](#) để biết các liên kết tới quy trình đăng ký của một số khu vực pháp lý bầu cử và biết thêm thông tin về chủ đề này. Trong một năm chẵn, bạn cũng có thể liên hệ với đảng chính trị của mình trước ngày 1 Tháng Năm. Nếu khu vực của bạn không được liệt kê trên trang web, hãy điền vào biểu mẫu quan tâm của thẩm phán bầu cử và gửi email đến văn phòng bầu cử quận của bạn.

AI CÓ THỂ BỎ PHIẾU?

Bạn phải hội đủ điều kiện bỏ phiếu ở Minnesota và có thể đọc, viết và nói tiếng Anh.

Một số hạn chế bao gồm:

- Người thân (vợ/chồng, cha mẹ, cha mẹ kế, con cái, con riêng, anh chị em ruột hoặc anh chị em ruột) không thể phục vụ cùng nhau trong cùng một khu vực vào cùng một thời điểm.
- Người thân của ứng cử viên, và bất kỳ ai sống hoặc ở cùng nhà với ứng cử viên, không thể phục vụ tại khu vực bầu cử nơi ứng cử viên đó có tên trong lá phiếu.
- Các ứng cử viên không thể phục vụ tại khu vực bầu cử mà họ có tên trong lá phiếu.

ĐÀO TẠO HỌC SINH TRUNG HỌC

Học sinh 16 và 17 tuổi có thể làm thực tập sinh thẩm phán bầu cử, được đào tạo, và được trả lương cho công việc của mình đồng thời có được trải nghiệm tuyệt vời cho sơ yếu lý lịch của mình.

- Bạn sẽ không bị yêu cầu làm việc quá 10 giờ tối.
- Bạn sẽ được giao nhiệm vụ giống như các thẩm phán khác, ngoại trừ những nhiệm vụ yêu cầu phải có liên kết đảng phái.
- Bạn sẽ cần phải tham gia và hoàn thành khóa đào tạo giống như các thẩm phán khác.

Để đủ điều kiện, bạn phải đủ 16 hoặc 17 tuổi vào hoặc trước Ngày Bầu Cử, là công dân Hoa Kỳ có thành tích học tập tốt tại một trường trung học ở Minnesota (hoặc học tại nhà) và được sự cho phép của cha mẹ và trường học của bạn.

TRẢ LƯƠNG

Bạn có thể chọn làm tình nguyện viên hoặc được trả tiền. Mức lương có thể thay đổi tùy theo địa điểm và kinh nghiệm. Học sinh thực tập phải được trả không dưới hai-phần ba mức lương tối thiểu.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC & CAM KẾT THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM: Người lớn trên 18 tuổi có thể làm thẩm phán bầu cử ở bất kỳ đâu trên khắp Minnesota, miễn là họ có thể cam kết tuân thủ các yêu cầu về việc đi lại. Các học viên có thể phục vụ tại quận nơi họ cư trú hoặc bất kỳ quận giáp ranh nào.

ĐÀO TẠO: Bạn phải tham gia một khóa đào tạo bắt buộc kéo dài khoảng hai giờ. Nhiều lớp học vào buổi tối.

NGÀY LÀM VIỆC: Ngày làm việc là các cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Công việc chính thường cần một lực lượng lao động nhỏ hơn. Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chỉ làm việc trong cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một.

LỊCH NGÀY LÀM VIỆC: Lịch trình điển hình trong Ngày Bầu Cử là từ 6 giờ sáng đến khoảng 9 giờ tối. Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu làm việc nửa-ngày.

THỜI GIAN NGHỈ LÀM VIỆC

Người chủ của bạn phải cho bạn nghỉ làm để làm thẩm phán bầu cử mà không bị giảm lương. Để đủ điều kiện, bạn phải:

- Thông báo cho chủ lao động của bạn bằng văn bản ít nhất 20 ngày trước Ngày Bầu Cử.
- Đính kèm bản sao biểu mẫu lịch trình và mức lương vào thông báo bằng văn bản của bạn.

Bạn cũng có thể tự nguyện lấy một ngày nghỉ hè và nhận lương thẩm phán như một nguồn thu nhập thêm. Người sử dụng lao động không thể ép bạn đi nghỉ hè hoặc bất kỳ hình thức nghỉ phép có lương nào khác.

CÁC NGÀY BẦU CỬ NĂM 2024

BỎ PHIẾU SỚM: Ngày 19 Tháng Giêng - Ngày 4 Tháng Ba

SƠ BỘ TỔNG THỐNG: Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Ba

BỎ PHIẾU SỚM: Ngày 28 Tháng Sáu - Ngày 12 Tháng Tám

BẦU CỬ SƠ BỘ: Thứ Ba, Ngày 13 Tháng Tám

BỎ PHIẾU SỚM: Ngày 20 Tháng Chín - Ngày 4 Tháng Mười Một

NGÀY BẦU CỬ: Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Mười Một



Quét mã này để truy cập
[mnvotes.gov](#)
hầu biết thêm thông tin